

### บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าเล็กน้อย, คาดแกว่งกรอบแคบ-รอดข้อมูลเงินเฟ้อจีน

\*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าเล็กน้อย ขณะที่ดอลลาร์มองเงินบาทวันนี้ จะแกว่งตัวในกรอบแคบ เพื่อรอดข้อมูลเศรษฐกิจจีน และการตอบรับของสกุลเงินในภูมิภาค

\*ยูโรฟื้นตัวขึ้นในการซื้อขายเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย หลังจากร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ และอาจจะฟื้นตัวขึ้นได้ยาก หลังการประชุมรวม.คลังยูโรโซน ยุติลงด้วยการไม่มีวิธีที่เป็นรูปธรรม เพื่อแก้ปัญหาการคลังของภูมิภาค

\*รวม.คลังยูโรโซน เห็นพ้องกันว่า กลไกการช่วยเหลือแบบถาวร ที่จะมีการจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 56 นั้น จะมีมูลค่าทั้งสิ้น 5 แสนล้านยูโร แต่ก็กำลังรอการชี้แนะจากผู้นำอียู ต่อการเปลี่ยนแปลงกองทุนช่วยเหลือในปัจจุบัน

\*นักลงทุนในยูโรโซน จะมุ่งความสนใจไปที่การประมูลพันธบัตรของสเปน ในวันพฤหัสบดีนี้ และรอรายละเอียดกองทุนช่วยเหลือด้านหนี้สินของยุโรปในเดือนหน้า

\*ดอลลาร์ออสเตรเลียยังทรงตัว ก่อนการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อของจีน โดยวานนี้มีกระแสข่าวว่า อัตราเงินเฟ้อของจีนในเดือนม.ค. อาจจะเพิ่มขึ้น 4.9% ซึ่งต่ำกว่าที่เคยคาดกันไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 5.3%

\*อัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่าที่คาดไว้อย่างมาก อาจจะทำให้เกิดความวิตกว่า จีนจะต้องดำเนินการเชิงรุกมากขึ้น ในการจัดการกับเงินเฟ้อ ทำให้มีความเสี่ยงว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัว และอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลง จากความวิตกว่าการส่งออกจะได้รับผลกระทบ

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.754 บาท

\*08.55 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.67/71 จาก 30.73/78 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.68/70 จาก 30.75/78 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 83.27/30 จาก 83.29 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3511/13 จาก 1.3485 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"เข้านี้ก็ลงมา(บาทแข็งค่า) ไปแถว ๆ 30.68-30.65 ก็คงอยู่แถว ๆ นี้ วันนี้คงยังเป็น range ไปก่อน เพราะทิศทางไม่ได้ชัดเจนเท่าไร แล้วคงรอพวกตัวเลขของเงินด้วย" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้แข็งค่าเล็กน้อย แต่ภาพรวมยังไม่ได้มีทิศทางที่ชัดเจน และเคลื่อนไหวในลักษณะแกว่งตัวในกรอบมากกว่า โดยปัจจัยที่ต้องติดตามในวันนี้ คือตัวเลขเศรษฐกิจของจีน และผลตอบรับของสกุลเงินเอเชีย ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด หลังจากช่วงหลังมานี้ เงินในภูมิภาคไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันมากนัก ดิลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวตันที่ 30.65 และแนวตันที่ 30.75

Source: Bisnews

---

**\*อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร มีใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ซื้อ/ขายกับลูกค้า ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214**

---

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้